



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๗๐

ที่ สธ ๐๙๐๙.๐๑/ว. ๑๑

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน

เรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานมายการเจริญพันธุ์

ด้วยอธิบดีกรมอนามัย (แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร) ได้กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน นั้น

สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ จึงขอยึดแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล ทำให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นายพีระยุทธ สานุกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานมายการเจริญพันธุ์



กรมอนามัย

นโยบายด้านการตรวจสอบภายใน
อธิบดีกรมอนามัย (แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในได้ขอรับนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. กลุ่มตรวจสอบภายในต้องส่งเสริม และช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง กระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของกรมอนามัย

๒. กลุ่มตรวจสอบภายใน ให้บริการความเชื่อมั่น บริการให้คำปรึกษา ต่อผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด คุ่มค่า อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานในภาพรวมของกรมอนามัย ช่วยให้การบริหารงานมีมาตรฐาน โปร่งใส ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล ทำให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency)

๓. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมภายในที่ดีในทุกหน่วยงาน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานเบื้องต้น และสนับสนุนให้หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เป็นผู้ช่วยผู้บริหารหน่วยงาน ช่วยกำกับดูแล ส่งเสริมให้ระบบการทำงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และป้องกันข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดความคุ้มค่าอย่างแท้จริง

(แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร)

อธิบดีกรมอนามัย

๒๗ กันยายน ๒๕๖๒